



บทความหลังข่าว 12.00 น.

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

บทความประจำวัน วันนี้ขอเสนอเรื่อง “ระวังสัตว์มีพิษ ภัยร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม”

ท่านผู้ฟังครับ/คะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และบางพื้นที่จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้ว ในช่วงที่น้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ ก็ต้องเฝ้าระวังมูบมั่วต่าง ๆ ในบ้าน ที่อาจมีสัตว์มีพิษเข้าไปซุกซ่อนอยู่อีกด้วย อาทิ งู ตะขาบ แมงป่อง ด้วง ด้ว

จากข้อมูลสถิติประเทศไทย ปี 2564 ของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จำนวนผู้ถูกงูกัดและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 7,107 ราย เพศชายถูกกัดมากกว่าเพศหญิงเกือบ 2 เท่า ส่วนใหญ่พบผู้ถูกงูกัดในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน คือช่วงเดือนเมษายน - พฤศจิกายน โดยในเดือนตุลาคมพบผู้ป่วยในจากสาเหตุงูกัดสูงสุดจำนวน 779 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและลูกจ้างทั่วไป

ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้แนะนำการป้องกันสัตว์มีพิษในช่วงน้ำท่วม คือ

1. สอดส่องและสังเกตมูบมั่วของบ้านเป็นประจำ ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ
2. สำรวจที่นอน ยกที่นอนให้สูงจากพื้น หากกางมุ้งได้ควรกางมุ้ง
3. สำรวจเสื้อผ้า รองเท้าก่อนสวมใส่ทุกครั้ง และสวมรองเท้าบูทเมื่อเข้าสวน
4. ทำความสะอาดบ้านและดูแลบ้านให้เป็นระเบียบ
5. หลีกเลี่ยงการเดินในที่แคบหรือมีหญ้ารกขึ้นสูงในช่วงเวลากลางคืน

นอกจากนี้ กรณีที่ถูกงูกัดควรปฐมพยาบาลให้ถูกวิธี ดังนี้ 1.บีบเลือดบริเวณบาดแผลออก เพื่อขจัดพิษออกจากร่างกาย 2.ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หรือน้ำด่างทับทิม ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้ง 3.พยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด อาจตามบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจ ห้ามขันชะเนาะ หรือรัดเชือกแน่นเหนือแผล เพราะเสี่ยงอวัยวะขาดเลือด อาจสูญเสียอวัยวะได้ พร้อมทั้งให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากพบ งูหรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านควรตั้งสติให้ดี และโทรขอความช่วยเหลือได้ที่ 199 หรือหากได้รับบาดเจ็บให้โทร 1669 ครับ/ค่ะ

จบบทความประจำวัน เรื่อง “ระวังสัตว์มีพิษ ภัยร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม”

เรียบเรียงโดย อานนท์ นันตสุคนธ์ / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข